

## สรุปประโยชน์โครงการ/กิจกรรมคณะรัฐศาสตร์

### ประจำปีการศึกษา 2554

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ประโยชน์ที่ได้รับ
1	การเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยสู่ชุมชนศาลายา	1. นักศึกษาและประชาชน มีความรู้พื้นฐานด้านประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 2. นักศึกษา และประชาชน ได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาธิปไตยนำไปใช้ไปใช้พิจารณา/วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันได้
2	การเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยสู่ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี	1. นักศึกษาและประชาชน มีความรู้พื้นฐานด้านประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 2. นักศึกษา และประชาชน ได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาธิปไตยนำไปใช้ไปใช้พิจารณา/วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันได้
3	เผยแพร่ความรู้การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนทางวิทยุ FM.91.25 Mz	1. เผยแพร่ความรู้ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ให้นักศึกษาและประชาชนเข้าใจการถึงข้อมูลข่าวสารในด้านการกระจายอำนาจของภาครัฐในปัจจุบัน
4	อบรมภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารส่วนท้องถิ่น	1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงาน 2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จิตวิทยาสำหรับผู้นำและสามารถประยุกต์ใช้สำหรับการ บริหารลูกน้องได้อย่างเหมาะสม 3. ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การเสริมสร้างพัฒนาทักษะการทำงานและฝึกทักษะการเป็นผู้นำยุคใหม่

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ประโยชน์ที่ได้รับ
5	ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ	<p>1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชน มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างแท้จริง</p> <p>2 ส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชน ได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ นำไปใช้ไปใช้พิจารณา/วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันได้</p>
6	อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับการเปลี่ยนแปลงสังคมยุคใหม่	<p>1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกในชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ อย่างเป็นสุขกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกในเขตหมู่บ้านเศรษฐกิจสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ทุกๆด้าน</p> <p>2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งจะเป็นแบบอย่างและกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาชุมชนอื่น โดยแนวทางการจัดกิจกรรมที่เป็นองค์รวม มีกระบวนการเรียนรู้</p>
7	ให้ความรู้เกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น ชุมชนกระทุ่มลัม	<p>1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชน มีความรู้พื้นฐานด้านการคลังท้องถิ่นอย่างแท้จริง</p> <p>2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชน ได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น นำไปใช้ไปใช้พิจารณา/วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันได้</p>